

BSS ของอีลิทคอร์ หนุนผู้ประกอบการขั้นต้นชั้น นำประสบความสำเร็จในการย้ายจากบริการบนโครง ข่าย WiMAX สู่อบริการ LTE

มุมไบ อินเดีย และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-20 ก.พ.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

- อีลิทคอร์เตรียมจัดแสดงแพลตฟอร์มบริหารรายได้และลูกค้าบนโครงข่าย LTE ณ งาน MWC

อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์ (Elitecore Technologies) (<http://www.elitecore.com/>) บริษัทชั้นนำผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการนโยบาย ค่าบริการ และรายได้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ แพลตฟอร์มการบริหารรายได้และลูกค้าบนโครงข่าย LTE ของบริษัท (<http://www.elitecore.com/telecompractices/4G-era.html>) ประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้ประกอบการชั้นนำชั้นที่ 1 ในประเทศบราซิลสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่บนโครงข่าย LTE และบริการโครงข่าย WiMax ของบริษัทร่วมกันได้ แพลตฟอร์มของอีลิทคอร์ ซึ่งรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กร และประชาชนทั่วไปได้มากถึง 2 แสนราย ช่วยให้การแปลงข้อมูลจากโครงข่าย WiMax เข้าสู่ LTE ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการนำองค์ประกอบ WiMax IT ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ ผ่านการผนวกรวมแบบต้นทุนต่ำร่วมกับองค์ประกอบเครือข่ายหลัก (EPC) ของบุคคลที่ 3 ทำให้ดำเนินการบริการรับชำระเงินล่วงหน้า-จ่ายค่าไปรษณีย์ล่วงหน้าได้อย่างราบรื่น อาทิ บริการด้านเสียง, ข้อมูล, บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) และบริการร่วมอื่นๆ (LTE + WiMAX) อีลิทคอร์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารรายได้และลูกค้าขั้นก่อนการผนวกรวมในงาน MWC ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ที่บาร์เซโลนา

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701>)

นอกจากนี้ อีลิทคอร์ยังจะนำเสนอรายการข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์บริการใหม่ๆด้านข้อมูล และ VoIP บนโครงข่าย LTE และ WiMAX ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยให้การบูรณาการระหว่างรายการผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อร่นระยะเวลาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเข้าสู่ตลาดให้สั้นลง ระบบคิดค่าบริการสำหรับการชำระค่า VoIP และข้อมูลล่วงหน้าออนไลน์บนระบบ IMS (IP

Multimedia Subsystem) นั้นทำให้เกิดแผนการชำระเงินล่วงหน้าใหม่ ๆ และความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้น พร้อมกับช่องทางการชำระเงินในจุดเดียวเพื่อการบริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ และความสะดวกรวดสบายในการให้บริการ

ไวเบฟ เมห์ตา (Vaibhav Mehta) รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท อีลิทคอร์ กล่าวว่า “อีลิทคอร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการจัดการปัญหาเกี่ยวกับการแปลงข้อมูลจากโครงข่าย WiMAX ไปสู่ LTE ด้วยความยืดหยุ่นขององค์กรประกอบโมดูลาร์แบบเดี่ยว หรือแบบซ้อนในขั้นก่อนบูรณาการทั้งแบบใช้งานเดี่ยว และใช้งานควบคู่กัน แพลตฟอร์มของเราช่วยสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการโดยไม่แทรกแซงแผนการดำเนินงานปัจจุบัน และยังช่วยลดระยะเวลาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเข้าสู่ตลาดให้สั้นลงอีกด้วย”

แพลตฟอร์มบริหารรายได้และลูกค้าบนโครงข่าย LTE ของอีลิทคอร์ให้บริการระบบ BSS ขั้นก่อนการผนวกรวมแบบเรียลไทม์ (การคิดค่าบริการออนไลน์, บริการแจ้งยอดชำระเงินในจุดเดียว และบริการจัดหา) รวมถึงบริการ EPC (PCRF, DSC และ 3GPPAAA) สำหรับผู้ประกอบการ ทำให้สามารถนำเสนอบริการ 4G/LTE, IMS ได้อย่างรวดเร็ว และยกระดับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นจุดศูนย์รวมเพียงแห่งเดียว

เกี่ยวกับ อีลิทคอร์

อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์ เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ไอทีระดับโลกโดยมีคาร์ไล กรุ๊ป (Carlyle Group) เป็นผู้ลงทุนในบริษัท ซึ่งให้บริการโซลูชัน BSS พร้อมด้วยโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่น และบริการขั้นก่อนบูรณาการต่างๆ บริการของอีลิทคอร์สามารถใช้งานได้กับระบบผู้จัดจำหน่ายขนาดใหญ่ นำไปสู่กลยุทธ์ CSP ซึ่งทำการตลาดได้รวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนให้ต่ำลง ในฐานะที่อีลิทคอร์เป็นผู้ริเริ่มผลิตโซลูชันไอพี (IP) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงรองรับบริการยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยเพิ่มช่องในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วโลกบนเครือข่ายต่างๆ

ติดต่อ:

แอล เค พาธัค

ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายติดต่อสื่อสารองค์กร

โทร. +91-9925012059

อีเมล: l.k.pathak@elitecore.com

แหล่งข่าว: อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์